

เก็บตก Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 2

บทความโดย :
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
การศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี

เมื่อเปิดปีเดียวเข้าสู่เดือนที่ร้อนที่สุดของปีอีกแล้วนะคะ และเข้าสู่ช่วงปิดเทอมของแต่ละมหาวิทยาลัยกันแล้ว (อาจจะปิดบ้างไม่ปิดบ้าง บางสถาบันก็เลื่อนเทอมกันไปก่อนแล้ว) ทุกท่านคงได้ทราบผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอปรบมือดัง ๆ แสดงความยินดีอีกครั้งกับน้อง ๆ คนเก่งทั้ง 6 ทีม ปีนี้ด้วยรางวัลเราเปลี่ยนมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากด้วยรางวัลที่เรามอบให้มันเป็นถ้วยเวียนคะ สถาบันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ครอบครองถ้วยรางวัลเป็นระยะเวลา 1 ปีจากนั้นจะต้องส่งคืนให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) เพื่อใช้ในการแข่งขันปีต่อ ๆ ไป แต่แต่ละครั้งก็จะสลักชื่อสถาบันที่ได้รางวัลชนะเลิศ เรียกว่า เป็นถ้วยประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ ปีหน้าด้วยรางวัลนี้จะไปอยู่ที่สถาบันไหนกันนะ ปีหน้าลุ้นกันคะ

บททวนลำดับกันสักนิดนะคะ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา และรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งนอกจากทีมเหล่านี้แล้ว ปีนี้เราได้ประกาศรายชื่อสถาบัน 30 ลำดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งจะได้รับการเกียรติคุณมอบให้ทางสถาบันด้วย สามารถติดตามได้ใน www.fap.or.th ในฉบับนี้เรามีบทสัมภาษณ์น้อง ๆ ให้ได้อ่านกันด้วย ว่าน้อง ๆ มีเคล็ดลับการเตรียมตัวอย่างไร

ต้องบอกว่าการจัดการแข่งขันปีนี้ลุ้นระทึกกันตลอดเวลา ทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้เตรียมงาน แอบสืบทราบมาว่าแต่ละสถาบันเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันกันตั้งแต่ปีที่แล้วเลย เตรียมความพร้อมกันสุดฤทธิ์ เราไม่สามารถประมาททีมไหนได้เลยในปี นี้ ทำทนายทั้งผู้แข่งขันและผู้ออกข้อสอบเลยทีเดียวนะคะ

ในครั้งแรกนั้นเราตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันจากเดิมวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557 มาเป็นวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 ด้วยเหตุผลเรื่องสถานที่อย่างที่คุณคงทราบกัน ต้องขออภัยทุก ๆ สถาบันที่เราแจ้งในระยะเวลาอันใกล้ และเสียสละที่ทำให้น้อง ๆ บางคนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะเลื่อนแล้วแต่เราก็ยังลุ้นกันตลอดเวลาว่าจะจัดได้หรือไม่ได้ หรือจะย้ายสถานที่กันดี คิดเตรียมแผนสำรองกันไว้มากมาย แต่ในที่สุดการจัดการแข่งขันก็สำเร็จและออกมาดีเกินความคาดหมายคะ ปีนี้เรามีการวางแผนและการจัดการกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น นำข้อติติงและข้อบกพร่องจากปีก่อนมาปรับปรุงเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดใน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกข้อสอบนั้นเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาสำหรับการดูแลเรื่องข้อสอบโดยตรง รวมไปถึงเป็นกรรมการตัดสินในวันแข่งขันด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสมากที่สุด



เราดีใจที่เวทีนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางด้านการศึกษาในวิชาชีพบัญชีมากขึ้น และเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง รวมไปถึงเป็นโอกาสให้มีการรวมตัวกันไม่เพียงแต่นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการพบปะกันของคณาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลลูกศิษย์ลูกหา พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อนร่วมรุ่นกันทั้งนั้น ราวกับงานพบญาติสนิทมิตรสหายประจำปีกันเลยทีเดียว

ในนามของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ขอขอบคุณอาจารย์ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน และผู้แทนจาก Big 4 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการออกข้อสอบ กลั่นกรองและตัดสินผลการแข่งขัน ขอขอบคุณอาจารย์ นิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกปี

สุดท้ายนี้ การแข่งขันอาจจะไม่ได้วัดผลหรือมีค่าเพียงแค่การแพ้หรือชนะ แต่การแข่งขันมีข้อดีที่สุด คือ ทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไร และถ้าเรารู้แล้ว เราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ทุกท่านว่าจริงไหมคะ ... พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ



บทสัมภาษณ์ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นางสาวบุญรัตน์ ฤกษ์มงคลวิทย์
- นางสาวกัทกร ไพบาลศรีสมสุข
- นางสาวเบญจมาศ กุศลกุล

Q: รู้สึกอย่างไรบ้างที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้

A: พวกเรารู้สึกดีใจมาก ๆ ค่ะ ไม่คิดว่าจะชนะการแข่งขัน เพราะเกินความคาดหวังของเรามมาก ๆ ที่พวกเราคิดไว้ก็คือ แค่ติดหนึ่งในสิบทีมก็ดีมากแล้วค่ะ แต่ถือว่าได้เกินกว่าที่ตั้งใจไว้มาก

Q: มีเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างไร

A: พวกเราจะแบ่งกันคิด และสอบถามว่าใครถนัดด้านไหนวิชาอะไร แล้วก็จะให้แต่ละคนศึกษาทางด้านนั้น ๆ แต่คนที่เหลือก็ต้องรู้และเข้าใจไปด้วย ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีข้อไหนสงสัย จะยึดเอาคำตอบของคนศึกษาเรื่องนั้น มาเป็นหลักว่าเค้าจะตอบอะไร มีโจทย์มาทำด้วยกัน และมีอาจารย์มาช่วยติวเพิ่มเติม

Q: ข้อสอบด้านไหนที่คิดว่ายากที่สุด

A: ด้านที่รู้สึกว่ายากคือ ด้านจรรยาบรรณ เพราะคำตอบต้องอิงตามมาตรฐานตรงทุกจุด

Q: คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้สร้างโอกาสอะไรให้กับตัวเองบ้าง

A: ให้โอกาสกับตัวเองมากค่ะ เพราะเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ใหม่ เพราะข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันออกทุกด้านที่เรียนมาเลยคะ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์หลายคนที่มาช่วยติว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมและสามารถซักถามได้โดยตรง

Q: อยากฝากอะไรถึงน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาสาขาบัญชีและอยากเข้าร่วมกันแข่งขัน

A: สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังอยากจะมาแข่งขันในป็นหน้า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถที่มีอยู่ออกมาให้กับทุกคนได้เห็น เพราะมันเป็นการได้พิสูจน์ความสามารถของเราเอง และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของเราเองด้วยค่ะ